



Paris Hearing

*Hãy cùng nhau
chung tay giúp đỡ*

9 triệu người
khiếm thính
tại Việt Nam

☎ 0336 00 68 00

🌐 www.paris-hearing.vn

✉ contact@paris-hearing.vn



Paris Hearing



ĐẠI SỨ
Paris Hearing





CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO

ĐẠI SỨ Paris Hearing

Hãy cùng nhau chung tay giúp đỡ 9 triệu người khiếm thính tại Việt Nam bằng cách trở thành Đại sứ thương hiệu của Paris Hearing!

Chúng tôi sẽ cung cấp cho Đại sứ thương hiệu Paris Hearing những công cụ truyền thông cần thiết để:

» Tư vấn, nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của tình trạng suy giảm thính lực đến với những người theo dõi, đăng ký kênh của bạn.

» Giúp Đại sứ giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của Paris Hearing dễ dàng hơn=> thu hút được nhiều khách hàng => tăng doanh thu.



BƯỚC 1

Sao chép các bài đăng, nội dung truyền thông đã có sẵn, được Paris Hearing cung cấp trước đó.



BƯỚC 2

Đăng tải các bài đăng, nội dung truyền thông trên các trang mạng xã hội của đại sứ (Facebook, Tiktok, Instagramme, Youtube, Linkedin...)



BƯỚC 3

Đại sứ sẽ có doanh thu từ những đơn hàng hợp lệ.

Một vài chia sẻ từ các Đại sứ hợp tác với Paris Hearing

“ Thông qua chương trình Đại sứ này, tôi đã có cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe những lời khuyên hữu ích từ những chuyên gia thính học, cũng như kiếm thêm được thu nhập khi trở thành Đại sứ của Paris Hearing.

“ Khi tư vấn cho những người khiếm thính theo dõi kênh của mình, tôi nhận thấy rằng còn có rất nhiều người cần sự tư vấn, hỗ trợ để khôi phục thính lực, lấy lại khả năng nghe, điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới!

“ « Bằng cách chia sẻ những bài đăng, nội dung truyền thông của Paris Hearing, bạn không chỉ góp phần giúp đỡ cộng đồng của mình trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe thính lực, mà còn có thể kiếm thêm thu nhập từ việc xây dựng, chia sẻ, lan tỏa những nội dung hữu ích trên chính trang mạng xã hội của mình. »

Các câu hỏi thường gặp

ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU PARIS HEARING LÀ GÌ ?

Khi trở thành Đại sứ Paris Hearing, bạn sẽ xây dựng các nội dung truyền thông và chia sẻ, lan tỏa những nội dung này đến những người theo dõi bạn trên mạng xã hội để truyền cảm hứng cũng như giúp họ nâng cao nhận thức thông qua những nội dung truyền thông hữu ích này.

Bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn, nâng cao nhận thức cho cộng đồng của mình về tầm quan trọng của việc phòng ngừa suy giảm thính lực cùng những mối nguy hiểm của tình trạng suy giảm thính lực.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT TÔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY KHÔNG ?

Paris Hearing chấp nhận các đơn đăng ký của tất cả những người có tầm ảnh hưởng, nổi tiếng trên mạng xã hội.

Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ tham gia khóa đào tạo Đại sứ Paris Hearing và vượt qua bài kiểm tra kiến thức, trước khi trở thành Đại sứ chính thức của chúng tôi.

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỨ, TÔI SẼ KIỂM TIỀN BẰNG CÁCH NÀO ?

Khi trở thành Đại sứ Paris Hearing, bạn sẽ có mã đại sứ riêng và bạn sẽ chia sẻ mã này trên trang mạng xã hội của mình.

Trong quá trình mua hàng, khách hàng đến từ kênh của bạn sẽ nhập mã này để được hưởng lợi từ chương trình khuyến mãi, giảm giá. Sau đó, bạn sẽ được thanh toán dựa trên số lượng mã được nhập thông qua các đơn hàng.

TÔI SẼ CÓ THỂ KIỂM ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NÀY ?

Bạn sẽ có thể bắt đầu kiếm được tiền hoa hồng ngay khi khách hàng đến từ kênh của bạn thực hiện mua hàng hợp lệ trên hệ thống của chúng tôi và đồng thời nhập mã đại sứ của bạn trong khi đặt hàng.

Số tiền bạn kiếm được được tính dựa trên số sản phẩm mà bạn bán thông qua kênh của mình. Paris Hearing có thể gửi cho bạn báo cáo bán hàng hàng tháng nếu như bạn yêu cầu.

Hiện nay, có đến hơn 9 triệu người Việt Nam bị suy giảm thính lực và trong số đó, chỉ có gần 600 000 người khiếm thính được trang bị máy trợ thính. Vì vậy, vẫn đang còn rất nhiều người cần sự tư vấn, hỗ trợ của bạn để có thể tìm lại khả năng nghe, để có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống!



Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua

EMAIL : CONTACT@PARIS-HEARING.VN

HOTLINE : 0336 00 68 00